

ประจักษ์พงษ์ธิดาบัณฑิตวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ปีที่ 3 ฉบับที่ 84 หน้าที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2550



สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดให้มีการสัมมนา “แนวทางการบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการ” ในวันจันทร์ ที่ 27 สิงหาคม 2550 ระหว่างเวลา 08.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้สหกรณ์สามารถแข่งขันกับตลาดโลกในยุคโลกาภิวัตน์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นกรรมการและฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการ เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 411 คน นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการ “ตราสารการเงินที่ควรรู้” โดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ “กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน” โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน



รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา แก้วกัลยา รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดการเสวนาวิชาการครั้งนี้



ภาคเช้า เวลา 09.00 - 10.00 น. มีการบรรยายทางวิชาการในหัวข้อ “ตราสารหนี้ที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ออมทรัพย์” โดย คุณจิระพล โปบุคคี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ เวลา 10.30 - 12.00 น. “การบริหารความเสี่ยงในสหกรณ์ออมทรัพย์” โดย อ.วรเทพ ไททยาวิโรจน์ อดีตผู้บริหารอาวุโส สายเงินฝากและตราสารหนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย ภาคบ่าย มีการเสวนาทางวิชาการในหัวข้อ “แนวทางการบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการ” โดยทีมวิทยากรผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านการบริหาร ประกอบด้วย อ.วรเทพ ไททยาวิโรจน์ อดีตผู้บริหารอาวุโส สายเงินฝากและตราสารหนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย คุณสุรจิตต์ แก้วชิงดวง ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คุณศศิธรอน อนันตกุล รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน คุณอนันต์ ชาติรัฐประชีวิน ผู้จัดการใหญ่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด คุณเพทาย ปทุมจันทร์ตัน กรรมการและเลขาธิการสหกรณ์เครดิตยูเนียนศูนย์กลางเทวา จำกัด คุณอุดม เสถียรภาพงษ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กันยง อิเล็กทริก จำกัด และดำเนินการอภิปรายโดย อ.ดร.ปรีชา สิทธิกรรมไกร หัวหน้าภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และปิดการสัมมนาโดย รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

